

tác xã thủ công nghiệp trung ương để tiếp tục xét và đề nghị khen thưởng những cá nhân, đơn vị có thành tích trong năm 1961 để bảo đảm quan hệ tốt giữa những chiến sĩ thi đua đi dự Đại hội và những chiến sĩ thi đua không được đi dự đại hội.

Các Bộ, các Tổng cục cùng với Tổng công đoàn cần phối hợp kiểm tra việc thi hành các chế độ thưởng thi đua, thưởng sáng kiến, rút kinh nghiệm, nghiên cứu đề nghị Chính phủ cải tiến và bổ sung các chế độ thưởng cho phù hợp với tình hình hiện nay của phong trào quần chúng nhằm thực hiện tốt chính sách khuyến khích tinh thần và vật chất của Đảng và Chính phủ. Riêng đối với các xã viên hợp tác xã nông nghiệp và thủ công nghiệp, Ban Công tác nông thôn trung ương và Ban Liên hiệp hợp tác xã thủ công nghiệp trung ương cần gấp rút nghiên cứu đề nghị chế độ khen thưởng thi đua, khen thưởng sáng kiến.

Ngoài ra các Bộ, các Tổng cục, Tổng công đoàn, Ban Công tác nông thôn trung ương Ban Liên hiệp hợp tác xã thủ công nghiệp trung ương, các Ủy ban hành chính khu, thành phố, tỉnh, cần đặc biệt có kế hoạch kiểm tra, thúc đẩy việc cải tiến điều kiện an toàn lao động, đề phòng bệnh tật và thường xuyên quan tâm đến việc cải thiện đời sống cho công nhân, cán bộ, nông dân, quân đội, nhất là trong mùa viêm nhiệt và mùa mưa sắp tới, để tạo thêm điều kiện tốt đầy mạnh phong trào thi đua trong mọi ngành, mọi nơi.

Việc bồi dưỡng anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua, đơn vị tiên tiến, tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa cũng như việc tổ chức phổ biến, học tập và áp dụng những sáng kiến kinh nghiệm tiên tiến, biến những kết quả về tăng năng suất, tăng sản lượng, nâng cao phẩm chất, hạ giá thành đã đạt được thành mức trung bình tiêu tiến mới, đưa vào chỉ tiêu sản xuất thường xuyên của kế hoạch Nhà nước là những việc có ý nghĩa và tác dụng rất lớn, tuyệt đối không thể coi nhẹ. Các ngành, các cấp phải tăng cường lãnh đạo phong trào thi đua được thường xuyên liên tục: tiếp tục đẩy mạnh phong trào thực hiện giao ước thi đua với Duyên hải, Đại phong, Thành công, Bắc lý... Các cơ quan tuyên truyền, báo chí cần đi sâu vào nội dung thi đua cụ thể của từng ngành, tuyên truyền thành tích, phổ biến sáng kiến, kinh nghiệm, xây dựng con người mới, đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm bảo đảm hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch Nhà nước.

Các Bộ, Tổng cục, Ủy ban hành chính các khu, thành phố, tỉnh cần chú ý chỉ đạo thực hiện tốt những việc trên và thường xuyên báo cáo kết quả về Thủ Thủ trưởng.

Hà nội, ngày 2 tháng 6 năm 1962

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng

LÊ THANH NGHỊ

CHỈ THỊ số 62 - TTg ngày 4-6-1962 về việc tăng cường lãnh đạo công tác khí tượng.

Từ ngày hòa bình được lập lại, chúng ta đã khôi phục và bước đầu phát triển công tác khí tượng. Những năm qua, công tác khí tượng đã phát huy tác dụng phục vụ sản xuất, dân sinh và quốc phòng. Ngành khí tượng đã góp phần vào việc phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho sản xuất và giao thông vận tải, đã cung cấp những số liệu cần thiết cho việc thiết kế các công trình xây dựng cơ bản, và các quy hoạch thủy lợi, nông nghiệp...

Tuy nhiên bên cạnh những thành tích trên công tác khí tượng còn một số thiếu sót như sau: dự báo thời tiết có lúc không được chính xác và kịp thời; số liệu khí tượng tích lũy được còn ít và chất lượng chưa cao; việc tuyên truyền phổ biến kiến thức khí tượng trong nhân dân làm còn yếu; công tác khí tượng chưa được phổ biến rộng rãi đến xã để phục vụ trực tiếp cho các hợp tác xã. Những thiếu sót trên có phần do nhược điểm của bản thân khoa học khí tượng, một ngành khoa học chưa thật hoàn chỉnh, có phần do trình độ tư tưởng tổ chức và nghiệp vụ còn non kém của cán bộ ngành khí tượng, nhưng phần quan trọng là do sự lãnh đạo của các cấp chính quyền đối với công tác khí tượng còn yếu. Một số Ủy ban chưa đi sâu nắm vững nội dung và phương hướng của công tác này.

Bước vào kế hoạch 5 năm, chúng ta cần chú trọng tăng cường hơn nữa công tác khí tượng để phục vụ thiết thực và đầy đủ hơn cho sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp và các ngành kinh tế quốc dân khác. Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ V đã đề ra nhiệm vụ cho công tác khí tượng là « cải tiến công tác dự báo thời tiết, nghiên cứu chỉ tiêu khí tượng nông nghiệp, ngoài ra cần tiến hành điều tra và phân khu khí hậu để phục vụ cho việc quy vùng nông nghiệp ».

Để hoàn thành các nhiệm vụ trên, các cấp lãnh đạo ở địa phương cần quan tâm lãnh đạo nhiều hơn nữa đối với ngành khí tượng. Trong năm 1962 cần chú ý thực hiện mấy công tác chính sau đây:

1. Nâng cao chất lượng của công tác quan trắc khí tượng. Quan trắc là cơ sở của những công tác khí tượng khác. Hiện nay chất lượng quan trắc chưa tốt, vì một số sân vườn, máy móc xây dựng, lắp đặt chưa đúng quy cách, các quan trắc viên khí tượng chưa chấp hành thật nghiêm chỉnh các quy phạm quan trắc. Cần nhanh chóng thanh toán những thiếu sót trên, để bảo đảm cho công tác quan trắc đạt mức chính xác cao. Đối với những vùng mà màn lưới quan trắc còn quá thưa, đặc biệt ở miền núi, cần phát triển thêm một số trạm mới. Trong việc xây dựng các trạm này, cần nắm vững các yêu cầu kỹ thuật.

2. Cải tiến và tăng cường các công tác phục vụ trực tiếp cho sản xuất. Các đài khu, thành, tỉnh cần học tập và tiến hành làm bổ sung dự báo. Phòng dự báo trung ương phải tích cực xây dựng công tác dự báo hạn vừa từ 3 đến 7 ngày và phổ biến kịp

thời cho các địa phương. Công tác truyền tin thời tiết nguy hiểm phải được tổ chức nhanh chóng hơn, và bảo đảm không có những sự hiểu lầm đối với nội dung các bản tin. Tăng cường công tác đo mưa để phục vụ chống lũ lụt và chống hạn. Các tờ tuần báo khí tượng, nông lịch đã xuất bản cần được cải tiến cho sát hơn với tình hình sản xuất của địa phương và phát hành kịp thời đến cơ sở sản xuất.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức khí tượng thường thức xuống đến cán bộ xã và hợp tác xã. Làm thí điểm và tiến tới xây dựng các tiêu khí tượng dân lập đơn giản ở các hợp tác xã cao cấp có quy mô lớn để giúp hợp tác xã sử dụng khí tượng vào sản xuất.

4. Bước đầu điều tra và nghiên cứu khí hậu địa phương.

Trong công tác chỉ đạo khí tượng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban hành chính các khu, thành, tỉnh chú ý mấy điểm sau đây :

1. Tổ chức ngành khí tượng rất phân tán, các đài trạm là những đơn vị nhỏ bé, vì điều kiện chuyên môn thường phải đặt xa các cơ quan lãnh đạo, có một số nằm ở các nơi hẻo lánh, sinh hoạt khó khăn. Cán bộ khí tượng phần lớn mới ra trường, trình độ tư tưởng và tổ chức còn non kém. Vì vậy cần rất coi trọng công tác giáo dục tư tưởng, giáo dục chính sách, giúp đỡ họ khắc phục tình trạng thiếu an tâm công tác, khuyến khích tự do chủ nghĩa, đồng thời cần chú ý thích đáng đến các điều kiện sinh hoạt và điều kiện làm việc của các đài trạm.

2. Cần nắm vững tinh chất công tác khí tượng đặc biệt là công tác quan trắc phải tiến hành đều đặn thường xuyên liên tục theo quy phạm giờ giấc thống nhất. Vì vậy tránh điều động cán bộ khí tượng đi làm các công tác đột xuất khác để bảo đảm cho quan trắc khí tượng khỏi bị gián đoạn.

3. Giúp cho cán bộ khí tượng đi sát thực tế, sát sản xuất và nắm vững đường lối quần chúng để tiến hành các công tác tuyên truyền phổ biến khí tượng ở xã.

4. Chú trọng việc phối hợp chặt chẽ công tác khí tượng với các công tác nông lâm thủy lợi. Trong bộ phận theo dõi nông nghiệp của Ủy ban cần có cán bộ đặc trách theo dõi công tác khí tượng và giúp cho ngành khí tượng thực hiện sự phối hợp công tác nói trên.

5. Chú ý kiện toàn cấp bộ chỉ đạo cho các đài trạm khí tượng và chú ý bổ sung cán bộ dân tộc cho các đài trạm ở miền núi. Cán bộ chỉ đạo đưa sang ngành khí tượng phải có trình độ văn hóa nhất định, và tương đối trẻ để có thể học tập, tiếp thu chuyên môn.

Công tác khí tượng đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong công cuộc đấu tranh của nhân dân ta để phòng chống thiên tai, lợi dụng đặc điểm khí hậu nhiệt đới để phát triển nông nghiệp. Thủ tướng

Chính phủ mong rằng nhận được chỉ thị này, các cấp lãnh đạo địa phương sẽ nắm vững hơn nữa và tăng cường chỉ đạo công tác khí tượng để các đài, trạm hoàn thành tốt nhiệm vụ và xứng đáng là những cơ sở khoa học kỹ thuật ở địa phương góp phần đắc lực vào công cuộc phát triển sản xuất xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Hà nội ngày 4 tháng 6 năm 1962

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

PHẠM HÙNG

CÁC BỘ

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

QUYẾT ĐỊNH số 236-QĐ ngày 25-5-1962
về việc ban hành một thể thức tiết kiệm
định mức 5 đồng và 10 đồng.

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

Căn cứ nghị định số 312-TTg ngày 20-8-1959 của Thủ tướng Chính phủ thành lập quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa ;

Xét tình hình thi hành các thể thức tiết kiệm khả năng và điều kiện tham gia gửi tiền của các tầng lớp nhân dân hiện nay,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. — Nay ban hành một thể thức tiết kiệm mới :

— Định mức 5 đồng và định mức 10 đồng.

Điều 2. — Thể thức này được thi hành kể từ ngày 1 tháng 6 năm 1962 trong toàn quốc, ở thành thị cũng như ở nông thôn.

Điều 3. — Các ông Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục tiết kiệm, Cục trưởng Cục cho vay hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ở Ngân hàng trung ương và các ông Trưởng chi nhánh Ngân hàng khu tự trị, thành phố, tỉnh có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Hà nội, ngày 25 tháng 5 năm 1962

Q. Tổng giám đốc Ngân hàng

Nhà nước Việt nam

TẠ HOÀNG CƠ